

ดิแอทติจูดวันยึดทำเลภูเก็ตเปิดตัวโครงการใหม่

MONO-เกาะแก้ว



ดิแอทติจูดวันยึดทำเลภูเก็ตเปิดตัวโครงการใหม่ MONO-เกาะแก้ว บ้านแฝดสไตล์ญี่ปุ่นเน้นความเรียบง่ายและตอบสนองการอยู่อาศัย

ดิแอทติจูดวันเดินทางสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เปิดตัวโครงการใหม่ MONO-เกาะแก้วบ้านแฝดที่โดดเด่นด้านการออกแบบภายใต้สไตล์ MONO Japanese Loft เน้นความสวยงามและเรียบง่ายภายใต้ 8 แนวคิดเพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยอย่างลงตัว

นายพลภัทร จันทรวีเมธียง คณะกรรมการด้านการลงทุนบริษัท ดิ แอทติจูด วัน จำกัดอดีตผู้บริหารวุฒิสกต์ดีคลินิกเปิดเผยว่า หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการคอนโด Saturdays Residence และโครงการบ้าน MONO-ป่าหาล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด MONO-เกาะแก้ว มูลค่าโครงการ 450 ล้านบาทเป็นบ้านแฝดที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ทั้งเรื่องการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความสวยงาม เรียบง่าย และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ภายใต้โลโก้ “Happiness is Homemade” โดยการเอาเสน่ห์การออกแบบบ้านชนบท ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาการออกแบบบ้านของคนพื้นถิ่นเอเชียในแบบวิถีชาวญี่ปุ่นเพื่อต้องการให้ใช้ทุกพื้นที่ในการสร้างความสุขในการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้าน MONO Japanese Loft ภายใต้แนวคิด 8 ประการ คือ 1.น้อยแต่มาก ให้มีความโดดเด่นภายใต้ความเรียบง่ายที่สวยงาม ด้วยการดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่ายแต่ซ่อนรายละเอียดไว้มากมาย 2.ออกแบบพื้นที่ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า พอดีกับความต้องการ โดยใช้หลัก Space Planning 3.ทุกพื้นที่มีประโยชน์กว่าที่คิด(Function Design) 4.ให้ความรู้สึกดีในทุกสัมผัส ด้วยหลักการ Sense of Nature สร้างที่พักให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 5.แสงและเงาคืองานศิลปะจากธรรมชาติ ด้วยการเจาะช่องลมให้แสงและเงาเข้ามาในตัวบ้าน เกิดเป็นมิติที่สวยงามภายในบ้านทำให้บ้านดูดีและมีเสน่ห์ขึ้นมาได้ 6.ENGAWA อยู่ข้างในเหมือนอยู่ข้างนอก เป็นการออกแบบที่เน้นเชื่อมโยงพื้นที่ภายนอกและภายในให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยเรานำห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับสวนหลังบ้านเสมือนเป็นพื้นที่เดียวกัน 7.KOHJI & SHOJI ความสวยงามที่เกิดจากเส้นและมุม โดยนำหลักการ Grid & Line มาประยุกต์ในงานออกแบบบ้านช่วยให้มุมมองการจัดตำแหน่งแนวผนัง หน้าต่าง ประตู และแผงไม้กรุด้านหน้าบ้าน เกิดความสวยงามที่ลงตัวเป็นระเบียบ 8. WABI SABI รูปทรงธรรมชาติความงามที่ไม่ต้องประดิษฐ์ โดยนำเอาเปลือกกลมรูปดอกไม้ ซึ่งจำลองมาจากรูปทรงธรรมชาติเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างบ้าน เกิดเป็นเสน่ห์ของงานที่มีเอกลักษณ์

ด้านนางสาวปญญาพร รัชชชวลัย คณะกรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ดี แอทติจูด วัน จำกัด อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วุฒิสถิต์คลินิกอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า โครงการใหม่ล่าสุด MONO เป็นบ้านแฝด 2 ชั้น ในสไตล์บ้านเดี่ยว ด้านหน้าบ้านสามารถจอดรถได้ 2 คัน ภายในตัวบ้านประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว และ 1 ห้องรับแขกที่เชื่อมต่อกับสวนหลังบ้าน พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร บนพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 40-100 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 4.49 ล้านบาท รวมทั้งหมด 68 หลัง พร้อมสวนส่วนกลางสไตล์ญี่ปุ่น ในรูปแบบ Functional garden ไว้ให้สมาชิกในหมู่บ้านจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ ในชอยป่าหลาย โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่เขียวสงบและเป็นส่วนตัวตามแนววิถีธรรมชาติ แต่ตอบโจทย์การพักอยู่อาศัยอย่างลงตัว ทางเลือกใหม่สำหรับผู้วิถีชีวิตสงบและเรียบง่าย สำหรับ โครงการ MONO (ป่าหลาย) ที่กล่าวมานี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยยอดจองไปแล้ว 80% และยังมีโครงการ MONO (ด.เกาะแก้ว)ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายโครงการที่โทรศัพท์ 098-3263265 , 099-1495900

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR BOOM โทร 081-191-6779 คุณปญญา โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน